



Chúng ta chò có thò đò t đò c mò t sò công nhò n (chò quyò n) rõ ràng nò u thúc đò y phát triò n và khai thác nguò n tài nguên ở Nam Hò i.

Trung Quò c vò n chò a có mò t giò ng đò u hay mò khí nào ở Nam Hò i

Theo ò c tính cò a các cò quan chò c năng, trò lò ng đò u khí cò a khu vò c bò n trờng chính ở Nam Hò i là hàng chò c tở n. Vào cuò i thò p niên 1990, các nò c lán giò ng đã hò p tác cùng các tở p đoàn đò u khí quò c tở đò khoan hò n mò t ngàn giò ng trong vùng biò n Nam Sa, phát hiò n hò n 200 đò m có đò u khí và khai thác hò n 180 mò .

Các xung đò t và tranh chò p trong Đông Hò i và Nam Hò i, cùng khò ng hoò ng qua eo biò n Đài Loan tiò p tở c làm mò i con nguò i Trung Quò c day đò t. Nói tở ng lai Trung Quò c nò m trong các vùng biò n đò o là không hò phóng đò i.

Năm 1999, sò n lò ng đò u hàng năm cò a các nò c này đò t trên 40 triò u tở n và sò n lò ng khí đò t là 31 tở mét khò i, tở c lò n hò n sò n lò ng đò u khí ngoài khò i cò a Trung Quò c là 2,5 và 7 lò n.

Tin cho hay, mò t nò c chiò m nhiò u đò o cò a Trung Quò c tở i Nam Sa nhò t đã chia vùng biò n quanh quò n đò o này thành hàng trăm lô mò i thò u và tiò p tở c ký hò p đò ng vò i Hoa Kò , Nga, Pháp, Anh, Đò c cùng các nò c khác đò thăm dò và khai thác đò u khí.

Mò i năm, nò c này thu nhò p hò n 10 tở đò la tở đò u khí. Vào cuò i 2004, Viò t Nam đã xây đò ng băng trên đò o Trờ ng Sa đò phi cò loò i vò a có thò hò cánh.

Vò y mà Trung Quò c vò n chò a có lò y mò t giò ng đò u hay mò khí nào hoò t đò ng tở i Nam Hò i.

Mò t sò nguò n tin trong ngành nói đó là vì hò thò ng quyò n lò c cò c bò giò a giò i chò c trung ò ng và đò a phò ng.

T&#225;ng lai của Trung Quốc nằm tại các vùng biển đảo

Không chú ý đúng mức tại các vùng biển đảo sẽ dẫn tới hậu quả trầm trọng. Chúng ta đã có bài học sâu sắc trong lĩnh vực này.

T&#225; nay, các xung đột và tranh chấp trong Đông Hải và Nam Hải, cùng kênh hàng qua eo biển Đài Loan tiếp tục làm mối con ng&#228;ng tại Trung Quốc day dứt.

Nói tiếp&#225;ng lai Trung Quốc nằm trong các vùng biển đảo là không hợp&#223;ng đ&#223;i.

Không có ngu&#228;n lợi biển và không bảo&#223;o đ&#223;m an ninh đ&#223;c cho các tuyến giao thông hàng hải, Trung Quốc sẽ đưa vào đâu đó mà hải sinh?

T&#225;t cả chúng ta cần hiểu rõ tính cấp bách trong việc phát triển Nam Hải. Cần chủ&#223;ng đưa v&#223;i các nước láng gi&#223;ng, áp dụng các chính sách ưu đãi để thu hút, khuyến khích các đầu tư nước ngoài và các công ty, các cá nhân đầu tư phát triển và khai thác ngu&#228;n dầu khí; nhằm tăng khí thế của toàn dân trong việc khai thác Nam Hải.

Thiệt lợi căn cứ quy mô lớn tại Nam Hải

Ngu&#228;n tài nguyên Nam Hải không chỉ dồi dào trong dầu và khí đốt, mà còn v&#223;i việc phát triển Nam Hải cần đ&#223;c hoạch đ&#223;nh v&#223;i tính toán và sẽ dẫn&#223;ng các biện pháp đa dạng, cân nhắc mối lợi ích.

Phát triển dầu và khí đốt phải là hoạt động chính trong bước tiếp theo.

M&#223;t căn cứ quy mô lớn phải đ&#223;c thiết lập tại Nam Hải, nơi mà với trí tuệ của chúng ta tuyến hàng hải quốc tế phải đ&#223;c bảo vệ cung cấp các dịch vụ toàn diện cho các tàu của Trung Quốc và nước ngoài.

Căn cò này sò là tiờ n đò cho sò hiờ n điờ n ngoài khỏ i cò a Trung Quỏ c trên thỏ giỏ i.

Mỏ t khi đây chuyờ n hàng hỏ i bao gỏ m các ngành đánh cá, sinh hỏ c biờ n, đỏ u khí, vỏ n tỏ i, du lịch đỏ ch vỏ vv.. đỏ c thiỏ t lỏ p, nó sò trỏ thành đỏ ng lỏ c kinh tỏ to lỏ n cho tỏ nh Hỏ i Nam và cỏ nỏ c.

Khi đã có quan tâm lỏ ích cò a cỏ nỏ c, sỏ tham gia cò a hỏ i quân là điỏ u tỏ t yỏ u.

Song song vỏ i viỏ c phát triờ n nguờ n tài nguyên Nam Hỏ i, cỏ n thiỏ t lỏ p căn cò (quân sò) trên quỏ n đỏ o Nam Sa, vỏ i các cỏ sỏ dành cho máy bay, trỏ c thắ ng và các loỏ i hình tác chiỏ n khác. Hỏ i phỏ n và không phỏ n rỏ ng lỏ n đỏ đây sò trỏ thành đỏ a điỏ m huỏ n luyỏ n quân sỏ ... không chỏ bỏ o vỏ phát triờ n kinh tỏ cò a toàn Nam Hỏ i mà còn thúc đỏ y hiỏ n đỏ i hóa quân đỏ i.

Tác giỏ Đỏ i Hy là đỏ i tá không quân và là mỏ t nhà bình luỏ n có tiờ ng vỏ các vỏ n đỏ chiỏ n lỏ c. Tỏ Hoàn cỏ u Thỏ i báo là đỏ n bỏ n bỏ sung cò a cỏ quan ngôn luỏ n cò a đỏ ng Cỏ ng sỏ n Trung Quỏ c - Nhân dân Nhỏ t báo, ra mỏ i tuỏ n hai lỏ n bỏ ng tiờ ng Trung.